

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **6116** /BYT-BM-TE
v/v kiểm tra giám sát hoạt
động hành nghề y tế tư nhân
tại PKĐK số 813 đường Giải
Phóng, Hà Nội

Hà Nội, ngày **17** tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

Trong các ngày 10/10 và 15/10/2019 Báo điện tử giadinhvietnam.com có đăng bài phản ánh về trường hợp Phòng khám tại số 813 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội (trước đây là Phòng khám đa khoa Việt Long, đã bị tước giấy phép hoạt động vào cuối năm 2018, nay là phòng khám đa khoa Bách Giai) có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, thậm chí bác sỹ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chứng chỉ hành nghề (*Xin gửi kèm theo thông tin báo đăng*).

Để tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y tế tư nhân và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội:

1. Kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung Báo đăng. Nếu phát hiện có sai phạm, vi phạm Luật khám bệnh, chữa bệnh thì phải có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để. Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) theo địa chỉ ngocdth.bmte@moh.gov.vn, để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

2. Chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn, bao gồm cả cơ sở y tế công lập và cơ sở hành nghề y tế tư nhân, đặc biệt với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế;

3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản; Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Xin trân trọng cảm ơn *in*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB (để ph/hợp);
- Thanh tra Bộ (để ph/hợp);
- Văn phòng Bộ (để biết);
- Vụ TT-TĐ khen thưởng (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 08).

TL.BỘ TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM

PHỖ VỤ TRƯỞNG



Đình Anh Tuấn

<https://giadinhvietnam.com/bac-sy-phan-benh-lau-cho-nguoi-khoe-manh-tien-tay-kham-luon-d149026.html>

Bác sỹ "phán" bệnh lậu cho người khỏe mạnh: Tiễn tay khám luôn

Nhóm PVĐT - Thứ ba, 15/10/2019, 13:17 PM

Bác sỹ Nguyễn Xuân Lượng nói rằng mình “tiễn tay” nên khám và “phán” bệnh lậu cho phóng viên. Trong khi đó người này không có chuyên môn.

Trước đó, ngày 10/10/2019, Báo Gia đình Việt Nam có đăng tải bài viết: "Vào khoẻ mạnh ra mắc lậu!"

Liên quan đến thông tin Báo Gia đình phản ánh một phòng khám có trụ sở đóng tại số 813, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội) hiện đang hoạt động có nhiều dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật. Vị bác sỹ trực tiếp khám cho phóng viên là Nguyễn Xuân Lượng. Qua điện thoại, ông Lượng cho biết vào ngày 1/10/2019, chính ông là người tự tay khám và “phán” bệnh lậu cho phóng viên.

Phòng khám có trụ sở đóng tại số 813, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội) hiện đang hoạt động có nhiều dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật.

“Hôm đây thấy cháu nó (cháu nó - phóng viên) vào có dịch mũ (dịch mũ ở dương vật) nên tôi đã khám” – ông Lượng nói.

Hỏi về bằng cấp chuyên môn và nơi công tác, ông Lượng cho biết: “Tôi là bác sỹ chuyên khoa ngoại trước đây công tác ở bệnh viện E, nay đã nghỉ hưu và hiện đang làm việc tại phòng khám ở địa chỉ 813, đường Giải Phóng được khoảng 6 – 7 tháng nay. Phòng khám này có tên là Phòng Khám Đa Khoa Bách Giai”.

Cuối năm 2018, Sở y tế Hà Nội ra Quyết định Thu hồi giấy phép hoạt động đối với PKĐK Việt Long đóng tại số 813, đường Giải Phóng do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh đã được Báo Gia đình Việt Nam phản ánh. Việc “vẽ bệnh” cho khách hàng để moi tiền đang giống lên hồi chuông cảnh báo về sự đạo đức, y đức.

Dù bị thu hồi giấy phép, thế nhưng phòng khám này sau đó vẫn ngang nhiên hoạt động và buộc cơ quan chức năng TP. Hà Nội phải vào cuộc quyết liệt và “cưỡng chế” phòng khám này.

Điều đáng nói, bác sỹ Lượng có bằng cấp chuyên môn là: Chuyên khoa Ngoại nhưng lại đi khám và “phán” bệnh lậu cho người khỏe mạnh là hoàn toàn sai khi đối chiếu với quy định, luật khám chữa bệnh mà Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã ban hành. Hành động này gây nguy hiểm đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân.

Phóng viên thắc mắc vì sao bác sĩ Lượng có trình độ chuyên môn là Khoa Ngoại lại đi khám và “phán” bệnh lậu? Ông Lượng giải thích “Tôi làm ở nhà nước quen rồi. Hôm đó tiện tay nên khám luôn”.

Liên quan đến việc bác sĩ Lượng dẫn bệnh nhân đến một địa điểm phòng khám khác tại đường Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) để chữa trị, về việc này ông Lượng nói: “Vì chỗ phòng khám (Phòng khám Đa Khoa Bách Giai) không được chữa trị... (...cái này để tôi hỏi lại). Chỗ đó là người quen”.

Thắc mắc vì sao sổ khám bệnh có đến 2 tên bác sĩ đóng dấu, ký tên, bác sĩ Lượng phân trần: “Hôm đó đóng nhầm”.

Một điều lạ nữa là bác sĩ Nguyễn Xuân Lượng lại đóng dấu và ký tên và tờ phiếu xét nghiệm cho bệnh nhân. Như vậy, có thể hiểu rằng vị bác sĩ này vừa khám, phán bệnh và đảm nhiệm luôn cả chức năng xét nghiệm tại phòng khám.

Đề nghị Sở Y tế Hà Nội vào cuộc kiểm tra những dấu hiệu sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa Bách Giai ở địa chỉ 813, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội).

Trước đó, Báo Gia đình Việt Nam đã phản ánh thông tin về phòng khám có địa chỉ tại số 813, đường Giải Phóng có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Phía bên ngoài trụ sở này không trưng biển tên, biển hiệu theo luật khám, chữa bệnh do Bộ Y tế quy định.

Phiếu xét nghiệm của bệnh nhân có ký tên, đóng dấu BS. Nguyễn Xuân Lượng.

Bác sĩ đã "phán" cho phóng viên mắc phải bệnh lậu mặc dù phóng viên là người khỏe mạnh. Sổ khám bệnh đóng dấu ký tên nhiều bác sĩ.

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ làm việc với Sở Y tế Hà Nội để làm rõ vụ việc!